
รายงานการประชุม 

สภาความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารโซนคาบสมุทรสทิงพระ 

วันเสาร์ท่ี  4  ตุลาคม  2551 

ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย  โรงพยาบาลระโนด 

เร่ิมเปิดการประชุมเวลา  10.00  น. 

เปิดการประชุมโดยนายแพทย์ธีรวัฒน์  กรศิลป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระโนด 

 ประธานโดยนพ .ธีรวัฒน์  กรศิลป  กล่า วชี้แจงเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหาร ว่า  ขอเน้นหลัก

สะอาด  ปลอดภัย  ได้คุณค่า   พูดคุยในทัศนคติด้านการดูแลสุขภาพว่า การดูแลและจัดการสุขภาพมิใช่เป็น

หน้าที่ของแพทย์ แต่ควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนด้วย  เช่นเดียวกับสถานก ารณ์โรคปัจจุบันที่ สาเหตุ

การตายของประชาชนเกิดจากโรคมะเร็ง ปัจจัยเหนี่ยวน าส่วนหนึ่งมาจากสิ่งแวดล้อม อาหารการกิน มีข้อมูล

การตรวจสอบหารสารปนเปื้อนในอาหารที่ตรวจแล้วเจอยาฆ่าแมลงปราบศัตรูพืช เป็นจ านวนมาก  ต้อง

ด าเนินการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมช่วยกันทุกฝ่าย วันนี้ถือเป็น โอกาสที่ดีที่ทุกท่าน ในฐานะผู้ผลิต จะมาคิด

กระบวนการน าผลผลิตของท่านส่งตรงไปยังมือผู้บริโภค ถือว่าเป็นการช่วยผู้บริโภคให้มีสุขภาพดีด้วย 

วาระที่ 1 โดย  คุณภานุ  พิทักษ์เผ่า  จากกลุ่มเกษตรอินทรียว์ิถีธรรมวิถีไท 

 ได้ชี้แจงเร่ืองการให้ความเห็นเร่ืองการเกษตรและสุข ภาพที่ปัจจุบัน คนไทย เป็นมะเร็งกันมากขึ้น  

และในกลุ่มคนอายุน้อยก็มีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้น 

 ที่มาของสภาความร่วมมือ เร่ิมจากได้เข้าประชุมที่จังหวัดสงขลา  ซึ่งทางภาคใต้ให้ความร่วมมือและ

ได้รับค าชม  และได้กล่าวถึง สุขภาพคนเป็นมะเร็งมากขึ้น  ที่เกิดจา กการบริโภค   ผัก  ผล ไม้   ที่มีการ

ปนเปื้อนของสารพิษ 

 ด้านยุทธศาสตร์สู่อาหารปลอดภัย  มีศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้มีการศึกษา

เรียนรู้ช่วยให้เข้าใจกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  เรียนรู้ของชาวเกษตรกรให้เข้าอบรม  และด าเนิน

แนวทางด้านเศรษฐกิจพอเ พียง  และชี้แจงผลการด าเนินงาน การเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วมี

ดังนี ้

 - มีบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน 

 - มีการสอนท าปุ๋ยชีวภาพ 

 - ลงชุมชนเยี่ยมบ้าน 

 - รวมกลุ่มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 

 - เรียนรู้เร่ืองน้ าส้มควันไม้ 



 - เรียนวิชาการปลูกถั่วงอกกินเอง 

 - ผลิตแก๊สหุงต้มจากเศษอาหาร 

 - สอนการท าขนมจีนจากสมุนไพร เช่น ดอกอัญชัน 

 - ท าน้ าหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์ 

 -ท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อใช้ในการท าอาหาร  นวดผม ทาผิวหนังให้ความชุ่มชื้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

 - ให้สามารถวางแผนชีวิตได้ 

 - น าไปเป็นรายได้ในครอบครัว 

 - ท าเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 

จาการประชุมผู้บริโภคฉลาดซื้อมีของดีที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษและน ามาจัดต้ังขายสินค้าในตลาด

กลางหาดใหญ่ต่อไป  เร่ิมขยายผลเรียบร้อยแล้วโดย 

 - เข้าประชุมหารือร่วมกันกับนายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ 

 - มีการจ าหน่ายผักในโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 - ปลูกแตงโมไร้สารพิษ  เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 

 - ทีมรพ.หาดใหญ่ลงตรวจสารพิษ 

 -ให้เครือข่ายขายผักผลไม้เกษตรในตลาดกลาง 

 - เยี่ยมกลุ่มเครือข่ายในที่ต่างๆ 

 

เร่ืองที่ 2 จากตัวแทนเครือข่ายเกษตรโดยอ.สมบูรณ ์ นคเร อาจารย์ใหญ่วัดตะโนดด้วน ท าหน้าที่ 

               ประธานสภาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร 

 ได้ให้สมาชิกกลุ่มแนะน าตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากขึ้นและแจ้งเร่ืองการด าเนินการ

ด้านอาหารปลอดภัย และให้สมาชิกเสนอว่าจากการประชุมครั้งที่แล้วทุกคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและได้

ด าเนินการไปแค่ไหนแล้ว 

 เร่ิมจากตัวแทนสิงหนคร   

 สมาชิกกล่าวถึงผลงานว่าตอนนี้ได้ด าเนินการท าปุ๋ยอินทรีย์  รวมกลุ่มกันท านา  ปลูกผัก  และแจ้ง

เร่ืองที่แล้วเร่ืองการถอดบทเรียนผลงานน าเสนอนั้น  ด้านปุ๋ยมูลสัตว์(ปุ๋ยน้ าตาลทราย)ประกอบด้วยมูลไก่ซึ่ง 

ผสมได้ยาก  พิษเยอะ  ก าลังด าเนินการแก้ไขต่อไป 



 อ าเภอระโนด นายชัยวัฒน์ ชนะสงคราม และนายสมปอง ฉิมด า ตัวแทนกลุ่มเกษตรสีเขียว 

 กิจกรรมที่สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสทิงพระได้รวบรวมเกษตรกรเพื่อร่วมเสนอปัญหา  ได้แก่  ด้าน

ตลาด  ทางกลุ่มจึงรวมตัวกันปรึกษาและมีมติเร่ืองการตลาดจะขยายตลาด  ถ่ายถอดความรู้เทคนิคการ เกษตร

และร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อไป  และจากประชุมค ร้ังที่แล้วในระโนดยังไม่มีสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม  จึง

ร่วมมือท าแผนที่เกษตรกรว่า  ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  แต่ความเห็นยังไม่ลงตัวต้องให้ ทางอาจารย์มาเป็น

วิทยากรให้ความรู้ให้เข้าใจตรงกัน  และต้องการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคให้เข้าใจถูกต้อง 

  

อ าเภอสทิงพระ 

 ได้ร่วมท าแผนที่เกษตรที่ได้ด าเนินการท าแล้ว  และได้ด าเนินการเร่ืองอาห ารทะเล  ผลิตภัณฑ์

การเกษตร  แป้งแดง  จิ้งจั้ง  ไตปลา  ข้าวกล้อง  ปุ๋ยอินทรีย์  น้ ายาเอนกประสงค์  ความช่วยเหลือที่ต้องการ

ได้แก่  บรรจุภัณฑ ์ ให้มีวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม 

ประเด็นเพิ่มเติม คุณสมชายเสนอเพิ่มเติมเร่ืองการท าแผนที่ 

เร่ืองประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร  การท างานหลายกลุ่ม  บางที่อาจขาดการมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานอื่น  ตรงนี้ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  จากหลายกลุ่มที่เข้ามาประชุมก็อยากให้มี การเรียนรู้ร่วมกัน

ให้มีความเข้าใจมากขึ้น 

 ช่วงบ่ายทางสมาชิกในที่ประชุมท ากิจกรรมร่วมกันในการให้ระดมความคิดตามมีโจทย์แสดงความ

คิดเห็นดังนี ้

1. ให้วิเคราะห์สถานการณ์รวมกลุ่มระดับอ าเภอของเราอยู่ตรงไหน (มีกี่องค์กร  กลุ่ม) 

- ขาดภาคส่วนใด  (ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  ผู้บ ริโภค  หน่วยงานสนับสนุน )  ต้องการให้ภาค

ส่วนใดร่วมมือ 

ข้อแสดงความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอสทิงพระ 

มีข้อคิดเห็นว่าการรวมกลุ่มระดับอ าเภอยังไม่มีเครือข่ายครบทุกอ าเภอ  ยังอีก 5  ต าบล  

ด าเนินการติดต่อกับผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าศาสนา  แนวทางการด าเนินงานจะประชุ ม  2 เดือน

ต่อคร้ัง  ประสานงานในพื้นที่  มีการจัดท าแผนที่แต่ละต าบล  พื้นที่การขยายผลผลิตจะมี

ตลาดที่อ.มีจุดขายที่โรงพยาบาล  ส่วนระหว่างอ าเภอ พบ 3 เดือน 1 คร้ัง  เน้นผลไม้  มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอ าเภอ  สิ่งที่ต้องการ  คือ  ให้มีการก าหนดมาตรฐานผลผลิตว่ ามี

ความปลอดภัย  มีตราสัญลักษณ์ว่าเป็นอาหารปลอดภัย  งบประมาณให้มีการสนับสนุน 



อ าเภอสิงหนคร 

มีข้อคิดเห็นว่า  อ .ประสานด าเนินงาน  2 ต าบล  เพิ่มเติมผู้ผลิตผู้ประกอบการ  มีการให้

ความรู้ด้านอาหาร  ขอสนับสนุนกับอ าเภอ  สถานีอนามัย  อบต .  จะท าการส ารวจความต้องการใน

ชุมชน  ประสานงานกับอ าเภอเพื่อดูกระบวนการผลิต  การประชุมจะประชุมเพื่อเสนอผลการ

ด าเนินงาน ปัญหา  สิ่งที่ต้องการ  อยากให้สภาจังหวัดประสานงานให้เพราะจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย  

มีศูนย์เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้ 

 

อ าเภอกระแสสินธุ์ 

มีข้อเสนอข้อคิดเห็นว่า  ด้านสถานกา รณ์มีการรวบรวมสมาชิก  แต่ไม่ได้ด าเนินการระดับ

อ าเภอ  ท าแค่ระดับต าบล  ระดับเครือข่ายยังไม่แน่นอน  คณะกรรมการก็มีผู้ผลิตเป็นส่วน

ใหญ่  ผู้บริโภคจะท าและบริโภคกันเอง  หน่วยงานสนับสนุนมีการสนับสนุนดีเพราะคน

น้อย  มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกันท ากิจกรรม  สิ่งที่ผลิตมีผัก ส่งรพ .หาดใหญ่  เทศบาลก็

ร่วมด าเนินการสนับสนุนเต็มที่  และจะด าเนินการระดับรร.ก่อน  คณะท างานประกอบด้วย  

ผู้ผลิต  ผู้รับผิดชอบ  สิ่งที่ต้องการ  ส่งเสริมด้านความรู้ให้ชาวบ้าน  และกองทุนให้มีการตั้ง

กองทุนในเครือข่าย  

 

อ าเภอระโนด 

มีข้อแสดงความคิดเห็นว่า  ด้านสถาน การณ์เร่ิมเข้ามาท างานมีเครือข่าย  3  แห่ง  แผนที่

องค์กรมีสมาชิกหลายคน  แผนการท างานให้หน่วยงานอื่นเข้าร่วมน าผลงานเข้ามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทางกลุ่มคิดจะวางรูปแบบผลิตภัณฑ์  มีการท าเสื้อเกษตรอ าเภอระโนด 

 สมาชิกเสนอเพิ่มเติมเร่ืองผลิตภัณฑ์สืบเนื่องจากเมื่อก่อนท า นาและคิดว่าเราน่าจะ

มีการรวมกลุ่มและคิดว่าข้าวเป็นปัจจัยส าคัญจึงคิดท าข้าวซ้อมมือ  ท ามาเร่ือยๆขายดีจึงคิด

หาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดัดแปลงจนได้รูปแบบที่แน่นอน  ทางกลุ่มเห็นความสนใจเร่ือง

การท าน้ าส้มควันไม้ยินดีอ านวยความสะดวกให้ 

 

 

 

 



คุณสมชาย ละอองพันธุ์ 

 เสนอแนะเพิ่ม เติมและเห็นด้วยกับกลุ่มสมาชิก  เพิ่มเติมว่าการท าแผนที่กลุ่ม  เครือข่ายมี

ความส าคัญ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือว่าหน่วยงานมีปัญหาอะไรบ้างที่ให้ช่วยแก้ไข  ให้พัฒนาต่อไป สิ่งส าคัญ

หลายหน่วยงานขาดคนหนุ่มเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้  ก็อยากฝากให้หน่วยงานรับพิจารณา  และเร่ือ ง

งบประมาณ กระบวนการต่างๆ  เช่นประชุมสัญจร  แบบนี้สามารถจัดให้ได้ 

 อ.บูรณ์ นัคเร ประธานสภา ความร่วมมือฯ เสนอเพิ่มเติม ว่า  อยากถามสมาชิกเร่ืองเครือข่ายของอ .

เพราะยังมีรูปแบบไม่สมบูรณ์  การด าเนินการคร้ังต่อไปในระดับโซนเสนอว่าจะให้มีอีกหรือไม่  สมาชิกเห็น

ด้วย  เสนอเพิ่มเติมว่า 

 - ระดับโซนประชุมเดือนละคร้ัง 

 - ให้ประชุม 3 เดือนต่อคร้ัง 

 - ให้มีการน าผลงาน  ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  มีภาพกิจกรรมเป็นหลักฐาน 

 - ให้ครบรอบประชุมครบทั้ง 4 อ าเภอก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนรอบประชุม 

มติ คร้ังต่อไปสมาชิกเห็นว่าให้มีการประชุมครบรอบทั้ง 4  อ าเภอก่อน จึงเปลี่ยนเป็น 3 เดือนต่อคร้ัง 

 การประชุมครั้งต่อไปจะต้องมีผลงานของแต่โซนน าเสนอความก้าวหน้าทั้งในรูปของ  Power  Point  

ก็ได้   กระตุ้นหัวหน้าให้ด าเนินการ  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ที่ อ .กระแสสินธุ์  วันเสาร์ที่  15  

พฤศจิกายน  2551  ณ  โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  เวลา 10.00  น. 

 

 

 

ปิดการประชุมเวลา  15.35  น. 

บันทึกการประชุมโดย นางสาวจรัสศรี  เวชรัตน์ 

 


